



ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก

เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่เทศบาลตำบลคึกคัก ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและชั้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง โดยเรียงตามลำดับคะแนนที่สอบได้ของแต่ละตำแหน่ง ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

เทศบาลตำบลคึกคัก จะทำสัญญาจ้างและแต่งตั้งผู้ได้รับการเลือกสรรจากผู้ที่ยื่นบัญชีรายชื่อได้ โดยเรียงลำดับที่ประกาศชั้นบัญชีไว้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพังงา (ก.ท.จ.พังงา) แล้วเท่านั้น และหากผู้สอบแข่งขันได้รายใด ไม่มารายงานตัวต่อเทศบาลตำบลคึกคัก ภายใน ๓ วัน นับแต่ได้รับทราบ หรือถือว่าได้รับทราบหนังสือแจ้งให้มารายงานตัวแล้ว ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ที่จะทำสัญญาจ้างกับเทศบาลตำบลคึกคัก และจะได้เรียกผู้สอบแข่งขันได้ลำดับถัดไปมาทำสัญญาจ้างต่อไป

ทั้งนี้ บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรนี้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี เว้นแต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ชั้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ครั้งนี้ เป็นอันยกเลิก

อนึ่ง การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วน ตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครเข้ารับการสรรหา ก.ท. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ก็จะไม่ได้รับ

/การบรรจุ...

การบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ หรือจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายสวัสดิ์ ตันแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก
เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง สังกัดสำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัว สอบ	ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป	ภาคความเหมาะสม กับตำแหน่ง	รวม	หมายเหตุ
๑	นายมงคล นทะทะเล	๐๔ ๐๐๑	-	๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) สังกัดกองการศึกษา

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัว สอบ	ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป	ภาคความเหมาะสม กับตำแหน่ง	รวม	หมายเหตุ
๑	นายทวีทรัพย์ อินทศรี	๐๘ ๐๐๑	-	๘๕.๘๐	๘๕.๘๐	
๒	นางสาวกัญจุมิา แซ่เอี้ยว	๐๘ ๐๐๒	-	๗๔.๐๐	๗๔.๐๐	

(นายสวัสดิ์ ตันแก้ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

หมายเหตุ เทศบาลตำบลคึกคัก จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของแต่ละสมรรถนะ